

สกจ.หนองบัวลำภู หนุนคนสหกรณ์ต้องทำประกันกับ สหประกันชีวิต

นายเกษม ศรีพิพัฒน์กุล สหกรณ์จังหวัด (สกจ.)หนองบัวลำภู กล่าวภายหลังจากการเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนา “โครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ สร้างเสริมความมั่นคงสหกรณ์” แก่ผู้เข้าโครงการร่วม 100 คน ซึ่งจัดโดย บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดอุดรธานี ว่า ในระยะแรกเกลียดสหประกันชีวิตมาก เพราะมีคำสั่งจากกรมส่งเสริมให้ช่วยกันระดมทุนเพื่อไปถือหุ้นกับบริษัท สหกรณ์ละ 100,000 บาท จนสามารถจดทะเบียนได้ด้วยทุน 200 ล้านบาท แล้วก็ยังโดนสหกรณ์ด่ามาตลอด เพราะไม่มีเงินปันผลให้ จนผ่านมาถึงวันนี้เกือบ 18 ปีแล้ว บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 700 กว่าล้านบาท ทุนดำเนินงาน 1,013 ล้าน และการขาดทุนสะสมตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งบริษัทมาคาดว่าอีกประมาณ 2 ปีการขาดทุนสะสมก็จะหมดไป ถ้าการบริหารจัดการดี เพราะในอนาคตข้างหน้าทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเกิดอะไรขึ้น



นายเกษม ศรีพิพัฒน์กุล กล่าวต่อไปว่า ผมอยากจะฝากไปถึงสมาชิกสหกรณ์ ของๆ เราๆ ยังไม่ใช้แล้วไปใช้ของคนอื่นสมควรหรือไม่ และได้ทราบข้อมูลมาว่าสหกรณ์ในประเทศไทยมีกว่า 7,000 สหกรณ์ ถือหุ้นบริษัทอยู่ กว่า 2,000 สหกรณ์ แต่ที่ใช้บริการกับสหประกันจริงๆ แค่เพียง 400 สหกรณ์เท่านั้น สมาชิกสหกรณ์ 10 ล้านคนใช้ประกันอยู่ 400,000 คน ร้อยคนใช้ 3 คน อีก 97 คนไปใช้ที่อื่น สาเหตุที่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ไม่ส่งเสริมบริษัท สหประกันชีวิต เพราะยังยึดติดกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว จึงขอความร่วมมือจากสหกรณ์ ให้ไปถือหุ้นเพิ่ม หรือกลับไปบอกสหกรณ์ว่าเราเป็นเจ้าของ บริษัท สหประกันชีวิต เราต้องถือหุ้นเพิ่มอีก เพราะถ้าเราคิดถึงสถาบันของคนจนจริงเหลืออยู่แค่ 2 สถาบัน คือ สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร และสหประกันชีวิตที่เราถือหุ้นอยู่ นอกจากนั้นถ้าสหกรณ์ไม่มีเงิน 10 ล้านหรือ 20 ล้านก็ไม่ได้ถือหุ้น แต่ที่สหกรณ์มีเงินแค่ 1,000 หรือ 2,000 บาท ก็สามารถถือหุ้นได้แล้ว ที่สำคัญต้องช่วยกันซื้อประกันชีวิตกับบริษัท สหประกันชีวิตด้วย

“เราต้องช่วยกันนะครับ สมาชิกสหกรณ์ก็ช่วยกัน และอีกอย่างหนึ่งอยากให้สหกรณ์ไปเป็นตัวแทนขายประกันกับบริษัท สหประกันชีวิต ซึ่งเป็นธุรกิจของสหกรณ์เพื่อปวงชน เพราะอย่างน้อยก็จะได้มีประกันชีวิตเป็นของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของสมาชิกด้วย”
สกจ.หนองบัวลำภู กล่าว